

*
Số 82 -BC/BTGTU

BÁO CÁO

kết quả tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Kế hoạch số 15-KH/TU, ngày 23/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (gọi tắt là Nghị quyết Đại hội XX), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo kết quả như sau:

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

- Căn cứ Chương trình hành động số 01-CTr/TU, ngày 27/11/2020 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (gọi tắt là Chương trình hành động của Tỉnh ủy), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 15-KH/TU, ngày 23/12/2020 về học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, làm cơ sở để các cấp ủy, cơ quan, đơn vị triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội XX cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức biên soạn 2 tập tài liệu học tập Nghị quyết, gồm: 8.045 cuốn Tập tài liệu học tập Những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 (dùng cho báo cáo viên và cán bộ, đảng viên cơ sở) và 2.949 cuốn Tài liệu hỏi – đáp Tìm hiểu những nội dung chủ yếu về Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 (dùng cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và tuyên truyền trong nhân dân); tài liệu được phát hành đến cấp ủy và Mặt trận, đoàn thể ở cơ sở, phục vụ cho việc học tập, phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XX. Đồng thời, ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về tài liệu, báo cáo viên, công tác tổ chức giám sát việc học tập và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XX đến cấp ủy cấp huyện, Mặt trận, đoàn thể tỉnh và các cơ quan thông tin tuyên truyền các cấp.

- Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 17/17 huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy ban hành kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XX; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy cơ sở tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XX đúng tiến độ, nội dung, yêu cầu đề ra. Mặt

trận, các đoàn thể tinh ban kế hoạch tổ chức phổ biến các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XX đến đoàn viên, hội viên từ tỉnh đến cơ sở.

2. Kết quả tổ chức học tập, quán triệt

2.1. Nội dung tổ chức học tập, quán triệt

Nội dung tổ chức học tập, quán triệt gồm có: Những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XX, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XX. Ngoài 2 nội dung trên, một số địa phương, đơn vị kết hợp triển khai Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ địa phương, nhiệm kỳ 2020-2025; phổ biến Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm.

2.2. Về thành phần, số lượng tham dự Hội nghị

- *Cấp tỉnh*: Tổ chức 3 Hội nghị, với 390 cán bộ, đảng viên và 663 quần chúng tham gia học tập, quán triệt, đạt tỷ lệ 97,5%, cụ thể:

+ Hội nghị do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức ngày 26/02/2021, có 185 đồng chí là cán bộ chủ chốt, nguyên lãnh đạo tỉnh tham gia học tập, quán triệt.

+ Hội nghị do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức ngày 25/02/2021, có 205 đồng chí là phó các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; phó Bí thư các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; phó chủ tịch HĐND, phó chủ tịch UBND, trưởng ban tuyên giáo, phó giám đốc trung tâm chính trị và báo cáo viên các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tham gia học tập, quán triệt.

+ Hội nghị do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức cho 663/670 cán bộ, công chức, viên chức đoàn viên công đoàn ở các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh (*chưa là Đảng viên*).

Riêng các đồng chí là lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh vì nhiều lý do khác nhau, không tham gia được 2 hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đăng ký tham gia học tập tại Hội nghị do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức cho cán bộ chủ chốt vào ngày 12/3/2021 theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- *Cấp huyện*: Tổ chức 50 hội nghị, với 14.880/15.523 lượt người dự học, trong đó, đảng viên là 10.987/11.509 lượt đồng chí tham gia, đạt 95,5%; quần chúng là 3893/4014 lượt người tham gia, đạt 96,99%. Các Hội nghị này do Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện tổ chức cho đối tượng là cán bộ chủ chốt; ban tuyên giáo, tuyên huấn tổ chức cho cán bộ, đảng viên các chi bộ trực thuộc có số lượng dưới 20 đảng viên; Liên đoàn Lao động huyện tổ chức cho cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn chưa phải là đảng viên.

- *Cấp ủy cơ sở*: Tổ chức 397 hội nghị, với 48.081/51.613 lượt người tham dự, đạt 93,16%. Trong đó, cán bộ, đảng viên có 38.793/41.688 lượt đồng chí

tham dự, đạt 93.1%; quần chúng chưa là đảng viên có 9.288/9.925 lượt người tham gia, đạt 91,58%.

Như vậy, việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XX của tỉnh đến nay đã hoàn thành, toàn tỉnh tổ chức 450 hội nghị, với 64.012/68.214 lượt người tham gia, đạt 93,84%. Trong đó, có 50.170/53.607 cán bộ, đảng viên tham dự, đạt 93,59% và 13.842/14.607 lượt quần chúng tham dự, đạt 94,76% (có bảng Thống kê kèm theo).

2.3. Về công tác tổ chức Hội nghị

- Công tác tổ chức Hội nghị được cấp ủy các địa phương, đơn vị trong tỉnh thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo nội dung, sát với tình hình thực tế địa phương. Hội trường được trang trí maket, âm thanh, ánh sáng đảm bảo; các chi, đảng bộ trực thuộc cấp ủy cấp huyện có số lượng dưới 20 đảng viên, được ban tuyên giáo, tuyên huấn cấp ủy cấp huyện tổ chức thành một hội nghị; một số đảng bộ xã, phường, thị trấn và các đơn vị sở, ban ngành cấp tỉnh có đông đảng viên (trên 150 đảng viên) được tổ chức nhiều hội nghị học tập.

- Tài liệu học tập cơ bản đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, tham khảo với từng đối tượng khác nhau. Ngoài Văn kiện Đại hội XX, các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh được cấp 8.045 cuốn Tập tài liệu học tập Những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 (dùng cho báo cáo viên và cán bộ, đảng viên cơ sở) và 2.949 cuốn Tài liệu hỏi – đáp Tìm hiểu những nội dung chủ yếu về Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 (dùng cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và tuyên truyền trong nhân dân), do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn, ấn hành.

- Báo cáo viên tham gia báo cáo nghị quyết đa số là đồng chí Bí thư cấp ủy hoặc các đồng chí trong Ban Thường vụ cấp ủy trực tiếp giới thiệu, phổ biến. Ở cấp tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy báo cáo tại hội nghị do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức; đồng chí Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tại Hội nghị do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức. Ở cấp huyện và cấp cơ sở, có 110 hội nghị đã mời báo cáo viên cấp trên về truyền đạt Nghị quyết cho địa phương, đơn vị. Báo cáo viên truyền đạt đến cán bộ, đảng viên đầy đủ thông tin về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030. Trong quá trình triển khai Nghị quyết, nhiều báo cáo viên kết hợp giữa thuyết trình, diễn giải, có sử dụng máy chiếu để dẫn chứng, đối chiếu, so sánh số liệu, hình ảnh sinh động, thu hút sự chú ý người nghe.

- Công tác giám sát việc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XX được thực hiện nghiêm túc: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ban tuyên giáo, tuyên huấn cấp huyện đã ban hành Quyết định thành lập Tổ giám sát đối

với cấp ủy cấp dưới; cấp ủy cấp dưới lập thống kê lịch tổ chức Hội nghị, gửi Tổ giám sát cấp trên để lựa chọn một số đơn vị tổ chức giám sát; nội dung giám sát gồm việc ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức hội nghị đến quy trình tổ chức hội nghị; kết thúc buổi giám sát, các thành viên Tổ giám sát và đại diện đơn vị được giám sát trao đổi về những ưu điểm, hạn chế trong quá trình tổ chức hội nghị của địa phương, đơn vị và ký biên bản giám. Toàn tỉnh đã tổ chức được 120 lượt giám sát, trong đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức giám sát tại 8/17 hội nghị ở cấp ủy cấp huyện (*ngoài ra, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được mời báo cáo Nghị quyết tại 6 đơn vị cấp huyện đã trực tiếp theo dõi tại các đơn vị này*); ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức được 112 lượt giám sát đối với cấp ủy cơ sở. Qua giám sát, các Tổ giám sát đã kịp thời trao đổi những ưu điểm cần phát huy cũng như những hạn chế cần khắc phục trong công tác tổ chức hội nghị, nhằm nâng cao chất lượng tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng thời gian tới.

3. Kết quả tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XX

- Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi; công thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, tỉnh; các fanpage của các đơn vị cấp tỉnh... đã đăng hàng trăm tin, bài liên quan đến việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XX và Chương trình hành động của Tỉnh ủy. Theo đề nghị của ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi đã mở chuyên mục để thông tin, đăng tải nội dung 61 câu hỏi và phần trả lời câu hỏi trong tập Tài liệu hỏi - đáp Tìm hiểu những nội dung chủ yếu về Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 (*dùng cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và tuyên truyền trong nhân dân*).

- Các cơ quan thông tin, tuyên truyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, thị, thành phố và cơ sở đã tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XX sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân với các hình thức phong phú, sinh động. Cụ thể, trên Đài Truyền thanh phát lại truyền hình cấp huyện và Đài truyền thanh cấp xã gần 500 lượt; trên các trang thông tin điện tử 20 lượt; lồng ghép thông tin tuyên truyền miệng 92 lượt cho 15.051 đối tượng; phổ biến, tuyên truyền qua sinh hoạt đoàn thể 227 lượt, cho 9.707 đối tượng; tại các cuộc họp khu dân cư 469 lượt.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên đăng tin, bài phản ánh tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XX và Chương trình hành động của Tỉnh ủy thông qua bản tin "Thông báo nội bộ" hàng tháng; lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đã phối hợp, lồng ghép tuyên truyền sâu rộng đến hàng chục ngàn lượt cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

4. Đánh giá chung

4.1. Ưu điểm

- Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XX được các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đảm bảo về nội dung, chương trình và các điều kiện phục vụ hội nghị. Nhiều đơn vị có đổi mới cách tổ chức học nghị quyết, trong đó Phòng Giáo dục Đào tạo Thành phố Quảng Ngãi tổ chức cho toàn thể đội ngũ giáo viên trên địa bàn thành phố học Nghị quyết bằng hình thức trực tuyến. Đa số cán bộ, đảng viên tham gia học tập Nghị quyết thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thái độ học tập nghiêm túc. Số lượng cán bộ, đảng viên tham gia học tập Nghị quyết tương đối đảm bảo, một số đơn vị có số lượng người tham gia dự học đạt cao như Đảng ủy Biên Phòng tỉnh, Bình Sơn, Nghĩa Hành, Trà Bồng. Nhiều đơn vị chủ động trong việc đánh giá nhận thức của người học thông qua viết bài thu hoạch như Đảng ủy Biên phòng tỉnh, Trà Bồng, Lý Sơn...

- Công tác tuyên truyền được chỉ đạo chặt chẽ từ tỉnh đến cơ sở. Những nội dung cơ bản của Nghị quyết được truyền thông rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Ngoài các cơ quan truyền thông của Đảng, Nhà nước, các hình thức truyền thông thông qua mạng xã hội facebook, zalo, các fanpage từ tỉnh đến cơ sở được các cấp ủy chú trọng và thực hiện có hiệu quả.

- Qua tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến và tuyên truyền Nghị quyết, nhận thức của cấp ủy các cấp và đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tương đối đầy đủ, đúng đắn về quan điểm, mục tiêu, giải pháp mà Nghị quyết đề ra. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XX, mỗi tập thể, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, tùy vào điều kiện, vị trí, vai trò khác nhau đều quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ công tác được giao, nhất là tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhiệm vụ đột phá mà Nghị quyết đã đề ra, góp phần "*xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết; đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị - xã hội; phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2025, trở thành tỉnh phát triển khá của vùng miền trung*".

4.2. Hạn chế, nguyên nhân

- Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và một số điều kiện khách quan, việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết còn một số hạn chế như: Hầu hết các địa phương, đơn vị chỉ tổ chức Hội nghị trong thời gian 1 buổi; 4/17 đơn vị cấp huyện kết thúc đợt học tập, quán triệt sau ngày 30/4, chưa đảm bảo thời gian theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra.

- Các địa phương, đơn vị chưa có nhiều hình thức đổi mới trong việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết; một số báo cáo viên truyền đạt Nghị quyết

còn hạn chế, phương pháp truyền đạt chưa sinh động, chưa thu hút người nghe; một số cán bộ, đảng viên tham gia học tập Nghị quyết chưa nghiêm túc, còn hiện tượng đi muộn, về sớm, làm việc riêng.

- Việc trao đổi, thảo luận về nội dung Nghị quyết chưa sôi nổi, nặng về hình thức truyền đạt một chiều.

- Công tác tuyên truyền có chú trọng nhưng chưa sâu rộng, chất lượng, hiệu quả một số nơi chưa cao.

- Việc tổng hợp, báo cáo kết quả học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết của một số địa phương chưa kịp thời, thiếu nội dung; số liệu thống kê không đầy đủ và đảm bảo theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đó là những hạn chế cần rút kinh nghiệm và khắc phục để việc học tập Nghị quyết của Đảng thời gian tới có hiệu quả hơn.

Trên đây là báo cáo kết quả tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kính báo cáo Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Trung ương,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Văn phòng Tỉnh ủy,
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Mặt trận, các đoàn thể tỉnh,
- Báo Quảng Ngãi, Đài PT-TH tỉnh,
- Lãnh đạo Ban,
- Phòng LLCT và LSD, Phòng TT-TH,
- Lưu VT.

**K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Võ Đình Trà

THỐNG KÊ SỐ LIỆU HỌC TẬP, QUẢN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XX

(kèm theo Báo cáo số **82**-BC/BTGTU, ngày **13**./5/2021)

Đơn vị	Đảng viên			Quản chúng			Tổng cộng				Ghi chú
	Số ĐV triệu tập	Số ĐV tham dự	Đạt tỷ lệ %	Số QC được triệu tập	Số QC tham dự	Đạt tỷ lệ %	Tổng số Hội nghị	Số người được triệu tập	Số người tham dự	Đạt tỷ lệ %	
Cấp tỉnh	410	390	95.122	670	663	98.96	3	1080	1053	97.5	
Bình Sơn	5546	5372	96.863	2062	1973	95.68	38	7608	7345	96.543	
Sơn Tịnh	2980	2746	92.148	982	961	97.86	21	3962	3707	93.564	
TP.Quảng Ngãi	8860	8303	93.713	3245	2988	92.08	40	12105	11291	93.276	
Tư Nghĩa	3228	3056	94.672	990	980	98.99	21	4218	4036	95.685	
Mộ Đức	4050	3671	90.642	1230	1190	96.75	33	5280	4861	92.064	
Đức Phổ	3444	3054	88.676	340	329	96.76	20	3784	3383	89.403	
Nghĩa Hành	3557	3546	99.691	347	318	91.64	22	3904	3864	98.975	
Sơn Hà	2630	2433	92.51	977	912	93.35	28	3607	3345	92.736	
Ba Tơ	3837	3416	89.028	670	637	95.07	29	4507	4053	89.927	
Minh Long	1361	1238	90.963	484	435	89.88	10	1845	1673	90.678	
Trà Bồng	2834	2737	96.577	1957	1890	96.58	26	4791	4627	96.577	
Sơn Tây	1381	1272	92.107	162	157	96.91	12	1543	1429	92.612	
Lý Sơn	762	715	93.832	77	73	94.81	10	839	788	93.921	
Khối các CQ tỉnh	6510	6186	95.023	0	0	0.00	82	6510	6186	95.023	
Biên Phòng	390	390	100	0	0	0.00	2	390	390	100	
Công An	848	714	84.198	239	161	67.36	30	1087	875	80.497	
Quân Sự	979	931	95.097	175	175	100.00	23	1154	1106	95.841	
Tổng Cộng	53607	50170	93.589	14607	13842	94.76	450	68214	64012	93.84	